
 
 
เที่ยวคณะผูแทนไทยเมื่อวันที่ 26 Dardesheim มกราคม 2012 
 
คณะผูแทนไทยศึกษาแลกเปลี่ยนทางเลือกที่ปลอดนิวเคลียรในประเทศเยอรมนี  
March 16, 2012 
ศักดิ์สิทธิ์ ไสยสมบัต ิ(แปลโดย มูลนิธิไฮนริค เบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต) 
หมายเหตุ: บทความนี้ไดถูกตีพิมพครั้งแรกในเยอรมนี วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ 2555 
และเขียนเพื่อ ไฮนริค เบิลล ซึ่งเปนมูลนิธิทางการเมืองที่ทํางานรวมกับพรรคกรีนของเยอรมน ี 

 
วิกฤตินิวเคลียรที่ฟุกุชิมาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ 2554 
ทําใหเกิดขอสงสัยตางๆเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและความนาเชื่อของพลังงานนิวเคลียรอีกค
รั้งหนึ่ง และแสดงใหเห็นวาแมในประเทศที่มีมาตราฐานสูงมากเชนญ่ีปุน 
อุบัติเหตุดังกลาวก็สามารถเกิดขึ้นได 
หลังจากเหตุการณน้ีไมนาน 
รัฐบาลเยอรมันไดตัดสินใจกลับคําและหันหลังใหกับนโยบายที่จะขยายระยะเวลาการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟานิวเคลียรที่ไดประกาศไวกอนหนาน้ี 
และกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมแรกของโลกที่ตองการยุติการใชพลังงานนิวเคลียรลงภายใน
ปพ.ศ 2565 
ขณะที่ในประเทศไทยแผนจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียรยังคงมีการพิจารณาอยางเปดเผยเพื่อตอบ
สนองความตองการดานพลังงานที่เพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากมีกาซธรรมชาตเิปนแหลงพลังงานหลักในการผลิตกระแสไฟฟาตามดวยถานหินและไฟ
ฟาที่นําเขาจากลาวและมาเลเซีย 
ที่สําคัญกวาน้ันก็คือ การพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือก แตมีเพียงรอยละ 1.6 
ของการผลิตไฟฟาของประเทศเทาน้ันที่มาจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งถือวานอยมาก 
ตามมุมมองของนักเคล่ือนไหวดานสิ่งแวดลอมและผูเช่ียวชาญดานพลังงานหมุนเวียนและจากค
วามรวมมือระหวางมูลนิธิไฮนริค เบิลล ในกรุงเบอรลินและ สํานักงานภูมิภาคที่กรุงเทพฯ 
คณะผูแทนไทยที่ติดตามเรื่องพลังงานหมุนเวียนและกฏหมายดานการบริหารจัดการพลังงานอย
างใกลชิดไดเดินทางไปเยอรมนีเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการพลัง
งานชวงรอยตอน้ี รวมทั้งความทาทายที่จะเกิดขึ้น 
Petra Zimmermann, ผูประสานงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตของ มูลนิธิไฮนริค เบิลล 
ช้ีแจงวา “จุดมุงหมายของการศึกษาแลกเปลี่ยนครั้งน้ีคือ 
เพื่อใหคณะผูแทนไดเรียนรูและเขาใจถึงความทาทายดานพลังงานของเยอรมันและการดําเนินก
ารในชวงจุดเปลี่ยนผานนี้โดยเฉพาะในดานนโยบายและกฎหมายของประเทศ” 
การศึกษาแลกเปลี่ยนดังกลาวเปนการประชุมพูดคยุ ซักถามกับองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
สมาคมสมาพันธพลังงานลม (Federal Association for Wind Energy) Greenpeace และ 
กลุมประชาชนคัดคานนิวเคลียรอัสเส (Citizens’ Group of Asse) และ 
กลุมผูประกอบการนิวเคลียรเยอรมัน (German Atomic Forum)  

 
การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเปนแรงผลักใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
หน่ึงในบทเรียนที่สําคัญท่ีสุดคือ การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเปลี่ยนแปลง 
“ตอนแรกดิฉันคิดวารัฐบาลเองเปนฝายคิดริเริ่มกอน-ซึ่งกาวหนามากเลย” 
เปนคํากลาวของคุณรสนา โตสิตระกุล 
วุฒิสมาชิกไทยผูซึ่งเปนนักเคล่ือนไหวดานสิ่งแวดลอมมายาวนานและพยายามที่จะผลักดันการใ
ชพลังงานหมุนเวียนเขาสูวาระการเมอืง “แตตอนนี้ 
ดิฉันเห็นแลววาเรื่องน้ีเกิดขึ้นมาจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่กดดันกลุมตางๆ 
ที่เกี่ยวของ” ทานส.ว.กลาวเสริม  



คุณ สันติสุข สืบสิร ิ
นักเคล่ือนไหวอิสระอีกทานหนึ่งและที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาหลายชุด 
ไดกลาวเห็นพองกับทาน ส.ว.วา 
“แรงกดดันจากภาคประชาชนของที่เยอรมนีเปนระบบและมีความตอเน่ือง 
อีกทั้งยังสามารถทํางานรวมกันกับผูกําหนดนโยบายไดอยางดีและในที่สุดก็นําไปสูการเปลี่ยนแ
ปลงได” 
คุณบุญยืน ศิริธรรม 
หัวหนาคณะกรรมการผูใชไฟจังหวัดราชบุรีเห็นดวยกับการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
นโยบายดานพลังงาน 
“เราไมสามารถรอใหนักการเมืองผานรางกฏหมายไดเพราะเราไมมีพรรคกรีน 
หรือพรรคการเมืองสีเขียว 
แตเราตองการพลเมืองสีเขียวที่เราสามารถทํางานรวมกันเพื่อผลักดันแนวทางดานกฏหมายได” 
ผูรวมเดินทางอีกทานหนึ่ง คุณ วนัน เพิ่มพิบูลย จากมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล 
สํานักงานภูมิภาคในกรุงเทพฯ จําไดวาการเคลื่อนไหวของกลุมภาคประชาชน 
โดยเฉพาะภาคใตไดรับความสําเร็จอยางยิ่งในอดีต แตยังไมเพียงพอในระดับประเทศ 
อยางไรก็ดี เธอเห็นวาศักยภาพของแหลงพลังงานทางเลือกของประเทศมีสูงมาก เชน 
พลังงานแสงอาทิตย “สิ่งที่สําคัญก็คือ 
คนจำนวนมากตองมีสวนรวมในการผลักดันไปสูทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงระดับนโยบายพลังงานของประเทศ” 
อยางไรก็ตาม เราตองมีการคิดใหมทําใหมในสังคมไทย เปนคํากลาวของ นาวาโทบพิตร 
ทศเทพพิทักษ จากฝายวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือ “ที่น่ีในเยอรมนี 
ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอมตั้งแตเด็ก ตัวอยางเชน 
เด็กๆในโรงเรียนไดเรียนรูกิจกรรมตางๆ เชนการคัดแยกขยะ 
และเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นก็ปฏิบัติมาอยางตอเน่ืองตลอดชวงชีวิตเลย 
ประเทศไทยก็ตองพัฒนาและตามใหทันดวย” 
และนอกจากนี้ 
เมื่อมองจากความพยายามที่ผานมาของประชาชนกลุมผูบริโภคผูใชไฟหลักของประเทศ คุณ 
สาร ีอองสมหวัง เลขาธิการสหพันธคุมครองผูบริโภคไดเสริมวา 
“เหลานักการเมืองและผูกําหนดนโยบายจะตองรับฟงและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชา
ชนผูใชไฟ ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคหลักของประเทศ 
ในการรวมคิดและเสนอแนะตอนโยบายในเรื่องน้ีตั้งแตตน เรื่องไฟฟาไมใชเรื่องไกลตัว 
ผูบริโภคโดยเฉพาะในเมืองใหญตองมีสวนรวมในการตัดสินใจดานพลังงานของประเทศดวย” 

ตัวอยางแหลงพลังงานทองถิ่น 
คณะผูแทนไทยไดไปเยี่ยมชม เมือง Dardesheim ซึ่งอยูในรัฐ Saxony-Anhalt 
ตอนกลางของเยอรมนี ซึ่งใชไฟฟาจากกังหันลม 33 ตัวที่ผลิตจาก Windpark Druiberg 
ประชาชน 1,000 
คนที่อาศัยอยูที่น่ีมีไฟฟาใชจากกังหันลมซึ่งผลิตไฟฟาไดเกินกวาที่คนที่น่ีจะใชตลอดทั้งปเลยที
เดียว 
คุณกรอุมา พงษนอย กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมบอนอก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธไดเล็งเห็นความเปนไปไดของแหลงผลิตพลังงานสําหรับชุมชนขนาดเล็ก
ซึ่งนาจะเปนแบบอยางที่ดีสําหรับประเทศไทยและจะเปนกาวที่สําคัญตอไปในอนาคต 
“เปาหมายของเราคือ 
ชุมชนสามารถจัดหาพลังงานทางเลือกไดดวยตัวเองจากแหลงพลังงานหมุนเวียนที่มีอยูในทองถิ่
น และเปนอิสระจากพลังงานขนาดใหญ 
ซึ่งกลุมทุนขนาดใหญลวนนําเอาทรัพยากรที่มีในชุมชนของเรามาผลิตเปนพลังงานทั้งสิ้น” 
ประการหนึ่งที่ผูแทนไทยทุกคนเปนกังวลและไดฝากใหกับรัฐบาลและกลุมเคลื่อนไหวตางๆในเย
อรมนีก็คือ หลังจากที่เยอรมนีประกาศหยุดใชพลังงานนิวเคลียร 
เทคโนโลยีน้ีอาจจะถูกสงออกเพื่อสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในที่อื่นๆ แทน 



ประเทศไทยเพิ่งไดรับขอเสนอหลายอยางจากจีน นอรเวย ฝรั่งเศส 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งเกาหลี 
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาเยอรมนีจะไมสงออกเทคโนโลยีนิวเคลียรมายังประเทศไทย 
ในทายที่สุด 
ความพยายามในการผลักดันโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทยก็หยุดชะงักลงและมีการชะลอก
ารตัดสินใจออกไปอีก 2-3 ป 
เน่ืองจากมีการวิพากษวิจารณอยางหนักหลังจากอุบัติเหตุนิวเคลียรที่ฟุกุชิมา 
“เราหวังวาทายที่สุดแลวประเทศไทยจะไมไดเดินหนาเขาไปสูเสนทางนิวเคลียร” ทาน ส.ว. 
รสนา กลาวทิ้งทายหลังการสิ้นสุดการศึกษาแลกเปลี่ยนที่เยอรมนีในครั้งน้ี 

ศักดิ์สิทธิ์ ไสยสมบัต ิ
Saksith Saiyasomb 

 

 
 


